

## ปีหน้าต่อแถวระดมทุน 16 บริษัท

# ไอพีโอตลัดเอ็มเอไอคิก

### ดัชนีมาร์เก็ตแคปหุ้นเข้าใหม่ เกิน 1 หมื่นล้าน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอมั่นใจ เอกชนจ่อเข้าจดทะเบียนเพิ่ม เผย 100 บริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมตัวโดยเฉพาะเอกชน จากกฎที่มีศักยภาพสูง รั้งยังมีข้อจำกัด ในอุตสาหกรรมทำให้การระดมทุนทำได้ไม่มาก ด้านเทคโนโลยีคัล เข้าเทรดวันแรก เหนือจาง 56%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เปิดเผยว่า แนวโน้มการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2560 คาดว่าจะมีบริษัท เข้าจดทะเบียนอยู่ในระดับ 15-16 บริษัท โดยน่าจะมียอดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวมไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท และจากการสำรวจข้อมูลและเดินทางไปชักชวน ภาคเอกชนเพื่อเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่น่าสนใจ คือเอกชน ในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

“สิ่งที่ได้เห็นในระยะถัดไปจะพบว่า บริษัทที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ จะเข้าจดทะเบียน มากขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่ามีเอกชน มากมายที่มีศักยภาพและหลายบริษัท ถือว่าเป็นผู้นำธุรกิจในระดับโลก ซึ่งในปีหน้า คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในระดับเดียวกับ ปีนี้ที่ประมาณ 2-3 บริษัท คิดเป็น 20% ของบริษัทที่ระดมทุนทั้งหมด”

ทั้งนี้ภาพของการระดมทุนในปี 2560 คาดว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาจดทะเบียน อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจที่อยู่ในภาค อุตสาหกรรมและบริการ โดยบริษัทที่สนใจ



เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีจำนวนมาก ปัจจุบันมีกว่า 100 บริษัท ที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ตรวจสอบบัญชี แต่ด้วยข้อจำกัดของ อุตสาหกรรมทางการเงินทำให้การนำ บริษัทเข้าระดมทุนนั้น ทำได้เพียงปีละ 15-16 บริษัทเท่านั้น

โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทเข้าระดมทุนแล้ว 8 บริษัท และจะเข้าระดมทุนในช่วง ไตรมาสที่ 4 อีกประมาณ 7 บริษัท คาดว่า จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของหุ้นไอพีโอจะอยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายแน่นอน

วานนี้ (31 ส.ค.) บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) TM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก โดยเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ราคา 3 บาท ราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 4.80 บาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 60% ระหว่างวัน

ราคาปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 5.25 บาท และปิดการซื้อขายที่ 4.68 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาไอพีโอ 56% มูลค่า การซื้อขาย 2,665 ล้านบาท

นายศุภพงษ์ ประธานบริหาร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการเปิดการซื้อขายในวันนี้ ถือว่า ราคาเป็นที่น่าพอใจ แม้ราคาเปิดไม่แรง แต่เป็นโอกาสที่นักลงทุนที่พลาดในการจอง ซื้อหุ้นของบริษัท จะเข้ามาซื้อในกระดาน เพราะบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน ซึ่งนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 40% ของกำไร สุทธิ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ นักลงทุนในระยะยาว

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการสรุป รายงานการรวบรวมกิจการ บริษัทจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มสินค้าที่ยังไม่ได้ จำหน่ายเพื่อเพิ่มสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น เพราะบริษัทต้องการจำหน่ายสินค้าเป็น แพ็คเก็ตให้กับโรงพยาบาลในอนาคต โดย คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2560 เบื้องต้น คาดว่าจะใช้งบลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท

เป้าหมายการเติบโตในปีนี้ บริษัท คาดการณ์รายได้ปีนี้โต 20% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 510.81 ล้านบาท เนื่องจาก ทุกผลิตภัณฑ์ สินค้าที่บริษัทจำหน่าย ใน 4 กลุ่มมีการเติบโตต่อเนื่อง และบริษัท เพิ่งเซ็นสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่ม อีก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ หุ่นยนต์ดีดีนสอ มินิ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และเป็นผู้ช่วยแพทย์

ล่าสุดได้มีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว 20-30 ตัว โดยราคาตัวละประมาณ 1 แสนบาท ที่จะส่งมอบปลายปีนี้

# ‘8บจ.ขนาดเล็ก’ ผลตอบแทนพุ่ง เน็ตเบย์2เท่าตัว

ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 8 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เทคโนโลยี เมดิคัล จำกัด มหาชน (TM), บริษัท บิสซิเนส อะไหล่ยนต์ จำกัด มหาชน (BIZ), บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด มหาชน (BTW), บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด มหาชน (NETBAY), บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล จำกัด มหาชน (BM)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด มหาชน (ASN), บริษัท ซีวาย จำกัด มหาชน (CHEWA), บริษัท เจตาแบค จำกัด มหาชน (GTB)

ทั้งนี้ ในวันเข้าซื้อขายวันแรกหุ้นไอพีโอส่วนมากมีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาหุ้นไอพีโอ และเมื่อสำรวจราคาล่าสุด (31 ส.ค.) พบว่า ราคาหุ้นส่วนมากยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาหุ้นไอพีโอ

โดยหุ้นที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดตั้งแต่เข้าซื้อขาย-31ส.ค. คือหุ้น เน็ตเบย์ (NETBAY) ซึ่งราคาปิดวานนี้ (31 ส.ค.) อยู่ที่13.50บาท จากราคาไอพีโอที่ 4บาท เพิ่มขึ้น 237.5% รองมาคือ หุ้นบิสซิเนส อะไหล่ยนต์ (BIZ) ปิดการซื้อขายที่ 4.46 บาท เพิ่มขึ้น 53.79% จากราคาไอพีโอที่ 2.90 บาท และหุ้นบางกอกซีทีเอ็มทีล (BM) ซึ่งวานนี้ ปิดการซื้อขายที่ 4.24 บาท เพิ่มขึ้น 47.22% จากราคาหุ้นไอพีโอ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่าหุ้นไอพีโอ 8 บริษัท ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน 15% เป็นอย่างต่ำ

สำหรับหุ้น TM ที่เข้าซื้อขายวานนี้ ปิดการซื้อขายที่ 4.68 บาท เพิ่มขึ้น 56% จากราคาไอพีโอที่ 3 บาท